

รักแฟชั่นและรักการเดินทางกับสไตล์ของ VS (VOYAGE OF STYLE)



VS (Voyage of Style) แบรินด์แฟชั่นสัญชาติไทย คุณภาพระดับไฮเอนด์ จากกลุ่มบริษัท King Power ที่ได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “แรงบันดาลใจในการเดินทาง” (Inspired Traveling) ขอแนะนำคอลเลคชั่นใหม่สำหรับแฟชั่นนิสต้าทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ชื่นชอบการเดินทางกับคอลเลคชั่น “กระเป๋าหนังจระเข้” เครื่องหนังชั้นสูง ผสานความหรูหรา คลาสสิก และคงทน สู่กระเป๋าหนังสุดโมเดิร์นที่ถูกดีไซน์ให้เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก

กระเป๋าหนังจระเข้แบรนด์ VS (Voyage of Style) ได้รับแรงบันดาลใจในการดีไซน์ขึ้นโดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เหมาะกับนักเดินทางรุ่นใหม่ จากการเป็นผู้ที่เข้าใจนักเดินทางอย่างแท้จริง ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าผ่านชิ้นงานที่ทันสมัย เลือกใช้วัสดุที่คัดสรรอย่างเป็นพิเศษมีคุณภาพดีเยี่ยม อีกทั้งยังใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหนังจระเข้ที่มีคุณภาพและมีความสวยงาม โดยคัดเลือกหนังจระเข้จากบ่อเลี้ยงเดี่ยวเพราะหนังที่ได้รับจะไม่มีร่องรอยการต่อสู้อหรือขีดข่วนจากจระเข้ตัวอื่น ในการผลิตจะใช้หนังจระเข้เต็มผืนด้วยความละเอียดละเมียดละไมจากกระบวนการทำมือ (Handmade Guarantee 100%) บรรจงสร้างผลิตภัณฑ์อย่างพิถีพิถันเพื่อความทนทานต่อการใช้งาน ให้เหมาะสำหรับกับการเดินทางทั่วโลก สำหรับคอลเลคชั่น Autumn/Winter 2016-2017 New Oriental นี้ ยังโดดเด่นด้วยการเลือกคุมโทนสีแห่งปี อาทิ สีแดง , สีเหลือง, สีน้ำตาล , สีดำ, สีน้ำเงินเข้ม และสีหิมาลัยัน เพื่อสร้างความคลาสสิกที่ผสมผสานความทันสมัย เสริมสร้างให้ความสวยงามให้กับผู้ใช้

และด้วยความเข้าใจสุภาพบุรุษนักเดินทาง VS ได้ดีไซน์กระเป๋าเดินทาง (Duffel Bag) ที่ดูมีระดับ กระเป๋ามีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะสามารถรองรับสัมภาระสำหรับการเดินทางของคุณสุภาพบุรุษได้เต็มพิกัด โดยสามารถจับคู่กับกระเป๋าสะพาย (Tote) เพิ่มความเท่และยังเหมาะกับเสื้อผ้าทุกสไตล์ สามารถใส่สิ่งของที่จำเป็นพร้อมนำออกมาใช้งานระหว่างการเดินทาง อาทิ โน้ตบุ๊ก เสื้อแจ็กเก็ต นิตยสาร กระเป๋าสตางค์ หรือจะเพิ่มความคล่องตัวด้วยกระเป๋าหนังจระเข้ดีไซน์ทันสมัยอย่างกระเป๋าสะพายข้าง (Crossbody Bag) ที่ใช้งานได้ทุกโอกาส จับคู่กับกระเป๋าสตางค์แบบสั้น (Wallet) กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าสตางค์แบบยาว (Travelling Wallet) สำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ต้องการใส่บัตรเครดิตได้หลายใบ รวมถึงกระเป๋าถือ (Clutch) งานคุณภาพเรียบหรู และกระเป๋าหนังสำหรับหุ้มพาสปอร์ต (Passport Holder) เพิ่มลุคมาดเท่ให้กับชุดแฟชั่นเดินทาง

สำหรับสุภาพสตรี นอกจากจะใช้ประโยชน์จากกระเป๋าเดินทางแล้ว แฟชั่นของกระเป๋าก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของการเดิน

ทาง การเลือกกระเป๋าให้เหมาะกับการแต่งตัวเข้ากับเสื้อผ้าถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้แฟชั่นของการเดินทางสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น VS ในฐานะแบรนด์ที่เข้าใจนักเดินทางอย่างแท้จริง จึงดีไซน์กระเป๋าหนังจระเข้ที่ช่วยให้ลูกค้าของนักเดินทางดูทันสมัยแต่ยังคงความคลาสสิก โดยกระเป๋าถูกออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน อาทิ กระเป๋าเดินทาง (Duffle Bag) สุดหรู เพื่อใส่สัมภาระสำหรับการเดินทาง กระเป๋าสะพาย (Tote Bag) ที่ดีไซน์ออกมาเพื่อการใช้งานอย่างลงตัว ในรูปลักษณะของกระเป๋าหูตั้ง น้ำหนักเบา เพิ่มความโก้หรูให้กับทุกสไตล์การแต่งตัวของคุณสุภาพสตรีทั้งในลุคกลางวันและกลางคืน กระเป๋าสะพาย (Crossbody Bag) รูปทรงทันสมัย เพิ่มความทันสมัยและดูเป็นมืออาชีพให้กับหญิงสาวยุคใหม่ กระเป๋าถือ (Hand Bag) ที่มอบความหรูหราสำหรับหญิงสาวที่ต้องการความเรียบโก้ ด้วยวัสดุคุณภาพดีเยี่ยมอย่างหนังจระเข้ที่ใส่สีสัน ลวดลายและความเงางาม กระเป๋าถือ (Clutch) ตอบโจทย์การใช้งานที่สะดวกต่อการพกพาแต่คงความงดงาม ดูสง่า รวมไปถึงกระเป๋าสตางค์แบบสั้น (Wallet) และกระเป๋าสตางค์แบบยาว (Travelling Wallet) และสามารถเพิ่มแอคเซสเซอรี่ให้กับกระเป๋าใบหรูด้วยการห้อย Bag Tag หนังจระเข้แท้ ก็ทำให้แฟชั่นของการเดินทางของคุณสุภาพสตรีดูดีมีระดับมากยิ่งขึ้น

แฟชั่นนิสตาสนใจแวะชมสินค้าแบรนด์ VS (Voyage of Style) กับคอลเลคชั่นกระเป๋าหนังจระเข้ ให้เป็นเพื่อนเดินทางในทุกทริปของคุณ ที่ คิง เพาเวอร์ สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ King Power Call Center 0 2677 8899